

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน : งานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการประชุมนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ระดับชาติ	6547000003	80,000	0	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ : 04, กลยุทธ์ที่ 4 สร้างวัฒนธรรมองค์กรมุ่งการเรียนรู้ ผลิตราย นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 32 จำนวนสื่อและนวัตกรรมที่เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ, 33 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ : บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ : ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ : 4.3 เผยแพร่และนำเสนอนวัตกรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

สถานภาพของงาน/โครงการ งานเดิม งานใหม่ โครงการเดิม โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปีประเภทของงาน/โครงการ งานตามพันธกิจ พัฒนาเชิงกลยุทธ์ งานอื่นๆ สถานที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ การเรียนการสอน วิจัย อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ การเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล	2. วัตถุประสงค์
<p>มาตรฐานอุดมศึกษาข้อที่ ๓ กำหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ งานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดโครงการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเครือข่ายขึ้น เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเครือข่าย สามารถนำแนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมตนเองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขององค์กร และสำนักประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานกลางที่ได้รับมอบหมายให้จัดเวทีนำเสนอผลงานขึ้นมาเพื่อให้แต่ละหน่วยงานนำผลงานที่มีคุณภาพมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน</p> <p>และในปีงบประมาณ 2564 งานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดกิจกรรมการ</p>	<p>1. เพื่อจัดกิจกรรมการประชุมนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ</p>

ประชุมนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เนื่องจากมีความต้องการให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบุคลากรจากหน่วยงานอื่นไม่ว่าจะภาครัฐหรือเอกชน เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์หรือมีการแลกเปลี่ยนกระบวนทัศน์ระหว่างกัน

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมของหลักสูตร สายสนับสนุนงานบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการวิจัย และด้านบูรณาการพันธกิจ	บุคลากรนำความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน/พัฒนางาน	เชิงปริมาณ 1. มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2. จำนวนนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 3. จำนวนนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานภายนอก เชิงคุณภาพ 1. บุคลากรมีความพึงพอใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชิงเวลา	1 (ครั้ง) 20 (ผลงาน) 10 (ผลงาน) 80 (มากกว่าร้อยละ)

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565

กิจกรรม	ผลผลิตกิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2564								พ.ศ. 2565			
		-	-	-	เงินอุดหนุน	รวมเงิน	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)					
							ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ				
1. 1. กิจกรรมการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ	1 ครั้ง				80,000	80,000			1 ครั้ง	80,000								
รวม					80,000	80,000	0	0	1	80,000	0	0	0	0				

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. บุคลากรนำความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานพัฒนางาน
2. มีการรวบรวมนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ

6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักประกันคุณภาพการศึกษา - กองกลาง สำนักงานอธิการบดี - สำนักบริการวิชาการและจัดหา รายได้ - สำนักศิลปะและวัฒนธรรม - สถาบันวิจัยและพัฒนา 	การวัดจำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม	จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม	จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมครบตามแผนที่กำหนดไว้
จำนวนนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	ผลงานที่เข้าร่วมนำเสนอทั้งการนำเสนอแบบรูปเล่มและนำเสนอบนเวทินำเสนอ	มีผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะจำนวน 3 ท่าน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่น้อยกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด	2 ใน 3 ของผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นพ้องกันว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมของแต่ละหน่วยงานได้
จำนวนนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานภายนอก	จากหน่วยงานภายนอก	ผลงานที่เข้าร่วมนำเสนอทั้งการนำเสนอแบบรูปเล่มและนำเสนอบนเวทินำเสนอ จำนวนไม่น้อยกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ของผลงานทั้งหมด	มีผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะจำนวน 3 ท่าน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่น้อยกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด	2 ใน 3 ของผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นพ้องกันว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมของแต่ละหน่วยงานได้
บุคลากรมีความพึงพอใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม	แบบสอบถามความพึงพอใจ	สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)	มากกว่าหรือเท่ากับ 4.00 ขึ้นไป (Rating Scale 5 ระดับ)

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
9, เงินอุดหนุน (3, ค่าตอบแทน 7,900) (4, ใช้สอย 34,000) (5, ค่าวัสดุ 38,100)	80,000	1.1 ค่าตอบแทนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน 4,000 บาท 1.2 ค่าเงินรางวัลการประกวดผลงานการนำเสนอบนเวทีนำเสนอ - รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท - รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 800 บาท - รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 600 บาท 1.3 ค่าเงินรางวัลการประกวดโปสเตอร์ - จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 500 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท 1.4 ค่าอาหารและอาหารว่าง 200 x 170 เป็นเงิน 34,000 บาท - ค่าถ่ายเอกสารในการจัดกิจกรรมจำนวน เป็นเงิน 23,100 บาท - ค่าจัดทำโปสเตอร์ขนาด A3 จำนวน 3,000 บาท - ค่าออกแบบเว็บไซต์ จำนวน 4,000 บาท - ค่าระบบแสง สี เสียง จำนวน 8,000 บาท หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวพันทิพา เย็นญา)

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบโครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง)

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. จำนวนผลงานที่เข้าร่วมกิจกรรมมีจำนวนไม่ครบตามที่กำหนดไว้	1. แจ้งหน่วยงานภายในและภายนอกให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาเตรียมการ

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. หน่วยงานตามพันธกิจส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมครบตามแผน		*	

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปี
-เกิดโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกทำให้กำหนดการในการจัดกิจกรรมไม่แน่นอน ทำให้การประชาสัมพันธ์โครงการมีระยะเวลาอันสั้น	-ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปตามแผน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	
-	

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
-	-	-	-	-	-